

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว วิชากิจกรรมแนะแนว
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ภาคต้น

หน่วยที่	สัปดาห์	หน่วย	เนื้อหา	คาบ	หมายเหตุ
1	1-2	การศึกษา	ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว - สร้างความคุ้นเคย - แนะนำกิจกรรมการเรียนรู้ : จุดมุ่งหมายของหลักสูตรวิชากิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : ขอบเขตเนื้อหา : เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย : การประเมินผลวิชากิจกรรมแนะแนว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	1	
2	3-4	พัฒนาตน	การเข้าใจและการยอมรับตนเอง - การรู้จักตนเอง	3	
3	5-6	การศึกษา	การประเมินผลการเรียน - การคิดคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 - การคิดคะแนนเฉลี่ยในวิชาที่ใช้สอบ คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ - การวิเคราะห์ผลการเรียนและแนวทางปรับปรุงวิชาที่ใช้ สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย - สถิตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่สอบ คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้และไม่ได้	2	
4	7	การพัฒนา ตน	กระบวนการแก้ปัญหาและการ ตัดสินใจ 1 - การวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	1	

หน่วยที่	สัปดาห์	หน่วย	เนื้อหา	คาบ	หมายเหตุ
5	8	พัฒนาตน	พัฒนาตนกระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 1	1	
6	9-10	การศึกษาต่อและอาชีพ	- การตัดสินใจที่เหมาะสมกับตน การศึกษาต่อการวางแผนการดูหนังสือเพื่อการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย - การสำรวจเวลา	2	
7	11	พัฒนาตน	- การวางแผนดูหนังสือ กระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ	2	
8	12-13	การศึกษาต่อและอาชีพ	- การวางแผนสำหรับความเครียด การสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT) และการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional Aptitude Test : PAT)	3	
9	14-16	การศึกษาต่อและอาชีพ	การเลือกคณะ/ประเภทวิชาในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย - ศึกษารายละเอียดของคณะ/ประเภทคัดเลือกวิชาที่ตนสนใจ - ทดลองเลือกคณะ/ประเภทวิชาที่ตนสนใจ	2	ใช้ระเบียบ การ ทดสอบ คัดเลือก เข้า สถาบันอุดมศึกษาปี ล่าสุดและ คะแนน สูงสุด/ ต่ำสุด ประกอบ
			สุด/ต่ำสุด		
			ประกอบ		

ภาคปลาย

หน่วยที่	สัปดาห์	หน่วย	เนื้อหา	คาบ	หมายเหตุ
10	1	พัฒนาตน	พัฒนาตนการเข้าใจและการยอมรับตนเอง	1	
11	2-3	การศึกษาต่อและอาชีพ	- การเพิ่มคุณค่าให้ตนเอง มหาวิทยาลัยเอกชน	3	ใช้เอกสารแผ่นพับของมหาวิทยาลัย
12	4-5	การศึกษาต่อและอาชีพ	มหาวิทยาลัยรัฐ	2	
13	6	การศึกษาต่อและอาชีพ	ตลาดแรงงาน	1	ยต่าง ๆ และคู่มือนักศึกษา
14	7	การศึกษาต่อและอาชีพ	- ความหมายของ “ตลาดแรงงาน” - แนวโน้มของตลาดแรงงาน	1	
15	8-10	การศึกษาต่อและอาชีพ	การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย - การตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร	3	
16	11	การศึกษาต่อและอาชีพ	การศึกษาต่อการสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน 3 สถาบันอุดมศึกษา (Admission กลาง)	1	
17	12-13	การศึกษาต่อและอาชีพ	ปฏิทินการศึกษา - กำหนดการของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยที่สอบคัดเลือกไม่พร้อมกับการจัดสอบของทบวงมหาวิทยาลัย	2	
18	14	การศึกษาต่อและอาชีพ	ชีวิตในมหาวิทยาลัย - การลงทะเบียน/การสอน/การสอบ - การร่วมกิจกรรม การศึกษาต่อการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 1 - การสอบข้อเขียน - การสอบสัมภาษณ์	1	